



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 35 ฉบับที่ 12,659 ประจำวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2548 ราคา 5 บาท



ขุมทรัพย์นักสืบ

เปิดบัญชีรุ่มทางนักลู่หนังสือพิมพ์ "ไทยนิวส์" หนังสือพิมพ์รายวันภูมิภาคที่ได้รับการพิสูจน์จากประชาชนชาวเหนือมาเป็นเวลายาวนานถึง 35 ปี ว่าเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพมาตรฐานทรงคุณค่า และยืนเคียงข้างพี่น้องมาโดยตลอด จนได้รับการขนานนามว่า "ยักษ์ภูธร" วันนี้ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2548 "กำแพงยักษ์" ยังคงนั่งว่าการส่งเสริม "คนดี" ราวี "ขยะ" ในวงการ

กีฬาตามปกติ...***แจ้งมาจาก ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด ขณะนี้ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาด 10 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้ตั้งแต่บัดนี้...*** วันนี้เวลา 14.00 น.ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รศ. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายจะเป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขันแบดมินตันเฉลิม-

พระเกียรติ 50 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี...***เหลือเวลาอีกร่วม 1 ปีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 22 "นคร ลำปางเกมส์" ถึงจะเปิดฉากขึ้นที่จังหวัดลำปาง แต่ก็ต้องชื่นชม ชาวจังหวัดลำปาง และ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ที่โดดลงมาช่วยกันเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ก็ต้องยกนิ้วให้ อมรทัต นิรัติศยกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่สามารถซื้อใจหน่วยงานและประชาชนชาวลำปางให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้...***ซ้อมกันทุกเย็นที่ลำน้ำปิงด้านหลังวัดฟ้าฮ่าม นักกีฬาเรือพายจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สมยศ นิรมานเหมินท์ ประธาน

ฝ่ายเรือพายจังหวัดเชียงใหม่ดูแลอย่างใกล้ชิด และขณะนี้นักกีฬาเรือพายหลายคน ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเรือพายรายการต่างๆแล้วหลายคน นับว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่ทำให้การสนับสนุนกีฬาเรือพายอย่างจริงจัง...*** เลี้ยงฉลองวันเกิดไปเมื่อวันที่ 27



กมล เพ็ชรกำลังพล



สมเจตน์ สุทธิ

พฤษภาคมนี้ ที่ อนาคติบุฟเฟต์ ข้างโรงเรียนวัดโนนทัยพายัพเชียงใหม่ รศ.อาดม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีพรรคพวกเพื่อนฝูงร่วมแสดงความยินดี "กำแพงยักษ์" ในฐานะน้องนุ่กก็ขออวยพรให้ "พี่" มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน...***หายหน้าหายตาไปจากวงการฟุตบอล อาวุโส พ.อ.กมล เพิ่มกำลังพล นายทหารนิลยดี ของ มณฑลทหารบกที่ 33 อย่างไรเสียว่างเว้นจากดูแลห้วยดิงเผ่าก็ออกมาเล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพบ้างเนื้อเพื่อนร่วมทีมหลายคนบ่นคิดถึง...***เข้ามาดูแลเรื่องเทคนิคกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 22 อย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก วินัย นาภิรมย์ รักษาการรองอธิการ

บดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง สมเจตน์ สุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ หลายคนหมดหวังเพราะ ยี่ห้อ "ครูเจตน์" แล้วชาวกีฬาจับประกันคุณภาพ...*** มีโอกาสเสวนากับ ประยูร วงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนวันก่อน ได้รับการยืนยัน จัดกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่เมืองเจ้าแม่จามเทวี จะมีความสนุกสนานอย่างมาก เพราะนอกจากจังหวัดลำพูนเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่แล้ว ทั้ง อุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกลมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน นพดล เก็งบุรี ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ยังทำงานกีฬา ร่วมกันแบบพี่น้องอีกต่างหาก.